

Phiên bản phác thảo để tạo ra một thành phố Handa sinh động với sức mạnh của cộng sinh đa văn hóa.

—Kế hoạch cộng sinh đa văn hóa thành phố Handa—

○ Bối cảnh xác lập kế hoạch

Người nước ngoài sống ở Nhật Bản ngày càng tăng, ở thành phố Handa cũng vậy, dân số trong thành phố có quốc tịch nước ngoài ngày càng tăng. Vì vậy, để xây dựng một thành phố dễ sống, cho dù họ mang quốc tịch gì khi sống ở thành phố Handa. Tháng 4 năm 2019, trách nhiệm và triết lý về cộng sinh đa văn hóa, bao gồm hệ thống quảng bá, v.v.. 「Điều lệ liên quan đến sự thúc đẩy của xã hội cộng sinh đa văn hóa thành phố Handa」 đã được ban hành. Dựa vào điều lệ này, xây dựng kế hoạch cộng sinh đa văn hóa thành phố Handa, để thực hiện toàn diện và có hệ thống các biện pháp liên quan đến việc thúc đẩy một xã hội đa văn hóa.

○ Hình ảnh thành phố hướng tới.

「Tất cả mọi công dân, bất kể quốc tịch đều hiểu và tôn trọng lẫn nhau, thành phố cộng sinh đa văn hóa lành mạnh.」

○ Thời hạn của kế hoạch.

Trong khoảng thời gian 4 năm, từ năm 2020 đến năm 2024.

○ Định nghĩa về sự cộng sinh đa văn hóa.

「Những người khác nhau về quốc tịch, dân tộc, nhận ra sự khác biệt về văn hóa dân tộc của nhau, và dựa trên những mối quan hệ bình đẳng, cố gắng chung sống cùng nhau như một thành phần của cộng đồng địa phương.」

(Bộ nội vụ và Truyền thông, Báo cáo của nhóm nghiên cứu về thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa, tháng 3 năm 2016, tr 5)

○ Mục tiêu cơ bản và chính sách cơ bản.

① Phát triển những người hỗ trợ xã hội đa văn hóa.

Nhiều công dân thuộc các quốc tịch, dân tộc khác nhau, v.v... hiểu và tôn trọng sự khác biệt về đặc điểm văn hóa của nhau, nuôi dưỡng ý thức cộng sinh và tạo ra một địa phương sôi động với sức mạnh của đa văn hóa cộng sinh, thúc đẩy sự phát triển của con người.

② Hỗ trợ cộng sinh.

Tôn trọng phẩm giá của mọi công dân, đảm bảo các quyền cơ bản của con người và thực hiện các khả năng cá nhân để đảm bảo một cuộc sống an toàn và thịnh vượng thông qua những cân nhắc hợp lý. Tăng cường cơ sở hạ tầng và chia sẻ thông tin.

③ Phát triển thị trấn thông qua hợp tác.

「Bất kể quốc tịch nào mọi công dân đều là những người chung tay hỗ trợ cộng đồng.」
Đặc biệt, chúng tôi sẽ thúc đẩy việc tạo ra các cộng đồng nơi công dân nước ngoài có thể tham gia các hoạt động khác nhau trong cộng đồng địa phương với tư cách là thành viên bình đẳng của cộng đồng địa phương.

○ Hệ thống đo lường.

Mục tiêu cơ bản	Chính sách	Nội dung
Tạo ra những người hỗ trợ phát triển xã hội đa văn hóa.	Tổ chức các sự kiện các khóa học thúc đẩy đa văn hóa.	Bằng cách tổ chức các sự kiện cộng sinh đa văn hóa và tham gia các sự kiện khác nhau, với mục đích khai sáng sự tồn tại đa văn hóa, tạo ra cơ hội trải nghiệm đa văn hóa. Tổ chức các bài giảng cho công dân, trường học, cơ sở kinh doanh, v.v... và thúc đẩy nhận thức về cộng sinh đa văn hóa.
	Tổ chức các khóa đào tạo tình nguyện cho công dân nước ngoài.	Chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo tình nguyện cho công dân nước ngoài, những người có động lực và quan tâm đến sự chung sống đa văn hóa, và hỗ trợ kết hợp các nhóm hoạt động và hoạt động mới.
Hỗ trợ cộng sinh.	Đa ngôn ngữ thông tin hành chính, liên hệ hành chính.	Chúng tôi cố gắng tạo ra những thông tin hành chính đa ngôn ngữ bằng tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Anh dễ dàng. Thúc đẩy hỗ trợ đa ngôn ngữ tại các văn phòng hành chính như vị trí phiên dịch viên và sử dụng dịch giả. Thông báo cho các bộ phận hỗ trợ đa ngôn ngữ của trang chủ chính thức của thành phố Handa và thúc đẩy việc tạo ra một trang chủ dễ sử dụng. Xem xét những biển báo, bảng thông báo bằng đa ngôn ngữ trong thành phố.

	Phát triển, khai sáng tiếng Nhật dễ hiểu.	Tổ chức các bài giảng cho nhân viên, công nhân, khu tự trị, v.v... thúc đẩy sự lan rộng và phổ cập tiếng Nhật dễ hiểu.
	Thành lập ban tư vấn cho những công dân có quốc tịch nước ngoài.	Thiết lập quầy tư vấn về cuộc sống cho công dân nước ngoài để cung cấp thông tin cần thiết và kết nối các nguồn lực xã hội chuyên ngành. Nội dung các cuộc tham vấn tại quầy và tiếng nói địa phương sẽ được tổng hợp vào cơ sở dữ liệu và hệ thống hỗ trợ cần thiết sẽ được thiết lập dựa trên điều này.
Mục tiêu cơ bản	Chính sách	Nội dung
Hỗ trợ công sinh	Hỗ trợ tiếp thu tiếng Nhật	Cung cấp thông tin về việc học tiếng Nhật cho người nước ngoài. Kiểm tra các biện pháp tăng cơ hội hỗ trợ.
	Hỗ trợ cuộc sống học đường	Thành lập các lớp học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài, phần đầu tăng cường học tập tiếng Nhật và hệ thống hỗ trợ cho trẻ em học sinh nước ngoài.
	Ứng phó phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.	Để cùng nhau phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, bao gồm kiến thức và phương pháp ứng phó với các trận động đất và thiên tai lớn, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho công dân nước ngoài và thực hiện các cuộc huấn luyện phòng chống thiên tai. Liên quan đến việc cung cấp thông tin và vận hành nơi tránh nạn trong trường hợp xảy ra thảm họa, chúng tôi sẽ cân nhắc những điều cần thiết cho công dân nước ngoài (ngôn ngữ, tôn giáo, phong tục, v.v...) sẽ được chia sẻ với các bên liên quan và hệ thống được xem xét.
Phát triển thị trấn thông qua hợp tác	Khu tự trị, hỗ trợ liên lạc.	Để các công dân nước ngoài yên tâm tham gia khu tự trị, chúng tôi sẽ làm ra những tờ rơi đa ngôn ngữ giải thích các chức năng và vai trò của khu tự trị bằng nhiều ngôn ngữ, giải thích và phân phát khi di chuyển đến khu tự trị. Hỗ trợ các sự kiện đa văn hóa trong khu vực, được thiết kế để giúp công dân nước ngoài tham gia dễ dàng hơn. Cung cấp hỗ trợ đa ngôn ngữ (cho mượn phiên dịch) cho các khu tự trị nhằm thúc đẩy sự tồn tại đa văn hóa và phổ biến rộng thành quả đến các khu tự trị khác.

	Trao đổi với các nhóm hỗ trợ công dân nước ngoài và các tổ chức địa phương.	Tổ chức các cuộc họp mặt xã hội và các cuộc họp trao đổi ý kiến của các nhóm địa phương như khu tự trị và các nhóm hoạt động dân sự hỗ trợ công dân nước ngoài, xem xét việc cung cấp các giải pháp cho sự cộng sinh đa văn hóa.
	Yêu cầu hợp tác với các công ty thành phố.	Hợp tác với các tổ chức kinh tế, chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc khảo sát về tình trạng sống đa văn hóa và yêu cầu hợp tác để thúc đẩy sự cùng tồn tại đa văn hóa bằng cách đến thăm các văn phòng kinh doanh.
	Hỗ trợ phổ biến thông tin của công dân nước ngoài.	Hỗ trợ, thúc đẩy phổ biến thông tin đến các công dân nước ngoài, chẳng hạn như việc sử dụng SNS và xem xét thêm các cách mà nhiều công dân có thể chia sẻ.
	(Tên dự kiến) tạo ra hệ thống hỗ trợ cộng sinh đa văn hóa.	Xem xét việc thiết lập một hệ thống hỗ trợ cộng sinh đa văn hóa để tăng số lượng công dân quan tâm và kết nối với cộng sinh đa văn hóa.

○ Quản lý tiến độ kế hoạch.

(1) Thẻ chế thúc tiến.

Phần chịu trách nhiệm thúc đẩy kế hoạch là bộ phận hợp tác công dân của phòng kế hoạch.

Bộ phận Hợp tác của công dân sẽ hợp tác với công dân, các chi nhánh, công ty, v.v... thúc đẩy sự tồn tại đa văn hóa để giải quyết các chính sách, điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực của thành phố.

Ngoài ra, các tổ chức sau đây sẽ được thành lập để thúc đẩy kế hoạch.

- 「(Tên dự kiến) Hội nghị thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa」 được tổ chức 2 lần một năm. Bao gồm các công dân trong thành phố, các tổ chức địa phương và các công ty, nó được coi là đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy kế hoạch này.

Người nước ngoài (bất kể quốc tịch nào) sẽ cố gắng trở thành một nửa của các thành viên.

- 「(Tên dự kiến) Hội nghị xúc tiến cơ quan cộng đồng đa văn hóa」 được tổ chức 6 lần một năm.

Cuộc họp phối hợp truyền thông trong cơ quan bao gồm các bộ phận liên quan, tập trung vào các bộ phận có thẩm quyền.

Cố gắng chia sẻ trạng thái quảng bá và các vấn đề về các biện pháp dẫn đến cộng sinh đa văn hóa mà mỗi bộ phận đang làm việc.

(2) Phương pháp quản lý tiến độ.

Chúng tôi sẽ đánh giá bên ngoài định kỳ thông qua 「(Tên dự kiến) Hội nghị thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa」 và công bố kết quả.